



'รมว.ยุติธรรม' สั่งชดเชยตาย วันที่28-29ส.ค. จ่ายค่าสินไหม 9ศพคดีแพรวา

รมว.ยุติธรรม ร่วมหารือทนายความโจทก์ และ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้ง "รวัชชัย" รองปลัดฯ ดูแลคดีแพรวา เพื่อกำหนดเส้นตายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งศาล ★ มีต่อหน้า 13

'รมว.ยุติธรรม' ☆ ต่อจากหน้า 1

ภายในวันที่ 28-29 ส.ค. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ขั้นตอนบังคับคดีนำทรัพย์สินขายทอดตลาดนำเงินไปชดเชยเหยื่อ ระบุด้วยว่าคดีมีผู้เสียหายเป็นโจทก์ 25 ราย และมีจำเลย 4 ราย โดยทั้งหมดได้รับคำสั่งบังคับคดีจากศาลแล้ว จนถึงขณะนี้คู่ความต้องชดเชยเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ให้ น.ส.แพรวายืมรถไปขับต้องร่วมชดเชยราว 2.8 ล้านบาท ด้าน ผอ.ศูนย์นิติศาสตร์ บอกผู้เสียหายต้องการค่าชดเชยตามคำพิพากษาเท่านั้น

กรณี น.ส.แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ขณะอายุ 17 ปี ขับรถเก๋งฮอนด้า ซีวิค เชี่ยวชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงหน้าสำนักงานปรมานุษยวิทยาดินแดน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ และบาดเจ็บ 6 คน เหตุเกิดวันที่ 27 ธ.ค.53 น.ส.แพรวาถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ลงโทษจำคุก 3 ปี โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 4 ปี ส่วนคดีแห่งศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน

19.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ยังไม่มีการชดเชยชดเชยเงินเยียวยาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ น.ส.แพรวาและครอบครัวในโลกโซเชียลอย่างหนัก จนนางลัดดาวัลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา แม่น.ส.แพรวาออกมายืนยันว่าเตรียมขายที่ดินในอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านย่านเมืองทองธานีเพิ่มเติมเพื่อนำเงินไปเยียวยาเหยื่อ ขณะที่รมว.ยุติธรรม เดินเครื่องสั่งผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมโยกทีมมาหรือเพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยโดยเร็ว พร้อมยกคดีแพรวาเป็นตัวอย่างการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ความลับหน้าเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ก.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิษณุวิษณุสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผศ.กรสุทธิ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวีระศักดิ์ ทับขวา หนึ่งในทนายความศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทนายความฝ่ายโจทก์ ร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี น.ส.แพรวา นายสมศักดิ์กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หารือร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคดีเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้ประชาชนสับสนในข้อมูลว่าขั้นตอนการบังคับคดีเริ่มจากตรงไหน จะจบอย่างไร รวมทั้งให้มีความชัดเจนด้วย

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าคดีมีผู้เสียหายเป็นโจทก์ 25 ราย และมีจำเลย 4 ราย ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ศาลมีการส่งคำสั่งบังคับคดีให้จำเลยทั้ง 4 รายรับทราบแล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ 2 และ 4 ได้คำสั่งบังคับคดีเมื่อวันที่ 6 ก.ค.62 จำเลยที่ 1 และ 3 ได้คำสั่งบังคับคดีเมื่อวันที่ 13 ก.ค.62 จำเลยทั้ง 4 ราย มีภูมิลำเนาอยู่กันคนละที่ ทำให้คำสั่งบังคับคดีส่งไปถึงเวลาเลื่อมกัน 5-10 วัน หลังจากจำเลยทั้งหมดได้รับคำสั่งบังคับคดีแล้ว มีเวลาอีกคนละ 15 วันที่จะดำเนินการชดเชยเงินโจทก์ตามคำสั่งศาลเท่ากับว่าประมาณวันที่ 28-29 ส.ค.นี้ หากจำเลยไม่ชดเชยตามที่คำสั่งศาล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ขั้นตอนการบังคับคดีนำทรัพย์สินไปประกาศขายทอดตลาด

เพื่อนำเงินชดเชยผู้เสียหายคดีนี้ไปตามขั้นตอน

"คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาให้ชดเชยผู้เสียหายประมาณ 24.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ ในขณะที่รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท จำเลยที่ 4 เป็นผู้ที่ให้ น.ส.แพรวายืมรถไปขับในวันเกิดเหตุต้องร่วมชดเชยประมาณ 2.8 ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้นายรวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานส่วนที่ดินของครอบครัว น.ส.แพรวาถ้าขายได้ราคาสูงกว่าที่ได้นำมาชดเชยผู้เสียหายก็เป็นสิ่งที่ดี หากขายไม่ได้ก็จะนำทรัพย์สินมาเข้ากระบวนการบังคับคดีและขายทอดตลาดต่อไป" รมว.ยุติธรรมกล่าว

★ มีต่อหน้า 15

'รมว.ยุติธรรม' ☆ ต่อจากหน้า 13

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีคดีเรื้อรังที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิต 28 ราย บาดเจ็บกว่า 50 ราย คล้ายกับคดีแพรวา ศาลสั่งให้ชดเชยผู้เสียหายรายละกว่า 1 ล้านบาท แต่มีการเจรจากันจนเหลือรายละ 2-3 แสนบาท ขณะนี้ก็ยังไม่ได้เงินชดเชย นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขอขอบคุณที่นำข้อมูลมาไม่เป็นธรรมดาแจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบขอดำเนินการจัดการคดี น.ส.แพรวาให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

ด้าน ผศ.กรสุทธิ กล่าวว่า ทนายความศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้นิ่งเฉย มีการทำงานและประสานงานกับผู้เสียหายจนกระทั่งศาลฎีกาพิพากษา ปัจจุบันเป็นไปตามขั้นตอนที่รมว.ยุติธรรมชี้แจงที่ผ่านมาทนายความโจทก์ไม่เคยเจรจากับทนายฝ่ายจำเลยยืนยันว่าพวกเขาให้ผู้เสียหายมาตลอด 9 ปีผู้เสียหายต้องการค่าชดเชยตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้นกรณีกลุ่มตระกูลของ น.ส.แพรวาได้รวบรวมเงิน 5 แสนมาให้แล้ว ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าเป็นเงินส่วนไหน คงไม่ใช่เงินส่วนหนึ่งในการชดเชย หรือเป็นเงินบริจาคให้ผู้เสียหายกันแน่